



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. รมว.เกษตรฯสั่งทุกหน่วยเร่งเสนอโครงการฟื้นฟูศก.ฐานราก
2. รมว.เกษตรฯสั่งทุกหน่วยเร่งเสนอโครงการฟื้นฟูศก.ฐานราก
3. เยียวยาโควิด “เกษตรกร” โค้งแรก รับเงิน 7 ล้านคน-อุดหนุน 5 หมื่นคน
4. 'จรินทร์'ขึ้นเหนือลุยแก้ปัญหาลำไย
5. ภาพข่าว: ประชุม
6. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
7. 'ธรรมนัส'ขอ1แก้อี้-71ส.ส.ในมือค้ำ'รบ.'
8. มาตรการเข้ม ให่วัดพระแก้วแน่น
9. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ลุงตุ๋"ส่อเจอศึกหนัก ฝ้ายแค้นรุกถล่ม-กองหนุนถอย!?
10. คำขอบคุณจากใจ 'ชาวบางกอกน้อย' ถึง 'CFP Food Truck' ส่งมอบอาหาร...
11. ภาพข่าว: เปิดศูนย์ AIC
12. จรินทร์ขึ้นเหนือช่วยชาวสวนแก้ปัญหาหาคา-ส่งออกผลไม้

สื่อ

- แนวหน้า
naewna.com
prachachat.net
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
ไทยรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
สยามรัฐ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รมว.เกษตรฯสั่งทุกหน่วยเร่งเสนอโครงการฟื้นฟูศก.ฐานราก

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14286 หน้า : 8(กลาง)

รมว.เกษตรฯสั่งทุกหน่วยเร่งเสนอโครงการฟื้นฟูศก.ฐานราก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ สศก. และทุกหน่วยงานเตรียมเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขอใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ทุกหน่วยงานเตรียมโครงการฟื้นฟูด้านต่างๆ ประกอบด้วยกรอบการทำงาน 4 ด้าน คือ 1) เพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต 2) เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน 3) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ 4) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

ด้าน **ดร.พิศนีย์ เมืองแก้ว** รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ รมว.เกษตรฯเห็นชอบกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร แรงงานคืนถิ่น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) ในชุมชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบ Area-based Approach ด้วยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งโครงการที่เป็น Function-based เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมชี้แจงแนวทางเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร แก่ผู้บริหารส่วนกลาง และชี้แจงผ่านระบบทางไกล (Web Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯระดับจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรฯเกี่ยวข้องตาม

กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 3 กรอบ คือ กรอบการทำงานที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 2) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และ 3) โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นการยกระดับศักยภาพการผลิต พัฒนาต่อยอดโครงการที่มีอยู่แล้ว โดยมีกระบวนการทำงานให้เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและเสนอกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดยจะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนไปที่กลุ่มของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เช่น แปลงใหญ่ ในการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ เกษตรกรต้องร่วมกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการผลิต ต้องคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิต คิดตลอดห่วงโซ่ ตลาดต้องการอะไร คุณภาพอย่างไร จะผลิตให้ได้ตามคุณภาพนั้นต้องทำอะไร ใช้ปัจจัยอะไร และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอย่างไร ทำให้ได้โครงการที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ส่วนศูนย์ข้าวชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กระจายให้ทั่วถึงระดับพื้นที่ ลักษณะการดำเนินงานเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการเช่นเดียวกับแปลงใหญ่ โดยโครงการแปลงใหญ่และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก และศูนย์ข้าวชุมชนกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก

ในส่วนโครงการตามกรอบที่ 2 ด้านเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรฯจะดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และเกษตรอินทรีย์ ในการสร้างความมั่นคงอาหารระดับชุมชน ลดรายจ่าย มีการผลิตที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รมว.เกษตรฯสั่งทุกหน่วยเร่งเสนอโครงการฟื้นฟูศก.ฐานราก

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14286 หน้า : 8(กลาง)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมาย
หน่วยงานระดับพื้นที่ดำเนินการร่วมกับ
จังหวัด สำหรับกรอบการทำงานที่ 4 สร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนกระบวนการผลิตจะ
เป็นการดำเนินงานตาม Function ของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม
กรอบการทำงานที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย 5
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ แหล่งกักเก็บน้ำและ
ระบบชลประทาน 2) โครงการการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน 3) โครงการผลิตพันธุ์ดี
(เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เนื้อเยื่อ พันธุ์
ปลูสดตัว พันธุ์สัตว์น้ำ) 4) โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ 5)
โครงการ Big Data ด้านการเกษตร เพื่อ
คาดการณ์เศรษฐกิจการเกษตรต่อผลกระทบ
ไวรัสโควิด-19 รองรับพฤติกรรม New
Normal และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเร่งผลักดัน
แผนงาน/โครงการไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยหน่วยงาน
ต่างๆ ต้องเสนอกรอบโครงการ (Project
Idea) ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเบื้องต้น
หลังจากนั้นจะนำมาปรับปรุงให้เป็นโครงการ
ที่สมบูรณ์ส่งให้สศก. เพื่อจัดทำภาพรวม
ของกระทรวงเกษตรฯ เสนอรมว.เกษตรฯ
ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ สศช.ดำเนิน
การขั้นตอนต่อไป

'จุนทร' ขึ้นเหนือลุยแก้ปัญหาลำไย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นายจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนลำไย พบว่ามีปัญหาผลผลิตลำไยมีจำนวนมาก คาดว่าจะได้ราคาต่ำ จึงขอให้ทางรัฐบาลช่วย ให้รัฐบาลช่วยประกันราคาผลผลิตลำไย ตลอดจน แก้ปัญหาในระยะยาว

นายจุนทรกล่าวว่า ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการค้า ภายใน หาแนวทางจำหน่ายผลผลิต ช่องทาง ตลาดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจน การจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ รักษามาตรฐาน สินค้าต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ตามที่ ตลาดกำหนด ถึงจะสามารถเข้าสู่ตลาดส่งออกได้ อย่างมีคุณภาพต่อไป

จากนั้นนายจุนทรได้เข้าร่วมประชุมติดตาม สถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ ถกแนวทางขึ้น ทะเบียน GAP และการส่งออกผ่านการค้า ชายแดน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน และชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือตาม นโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก

หอการค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ส่งออกผลไม้ภาคเหนือ ได้ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ก่อนการประชุมยังเป็นประธานในพิธีการแลกเปลี่ยน สินค้ากระเทียมของ จ.แม่ฮ่องสอน กับมังคุดของ จ.ระยอง การเชื่อมโยงซื้อขายลำไยและทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน ระหว่างศูนย์รวบรวมผลไม้ ระยองกับสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามในการประชุม นายจุนทรได้ หาแนวทางร่วมกับหลายฝ่ายทั้งเรื่องการขึ้น ทะเบียน GAP การส่งออกผลไม้ออกต่างประเทศ ผ่านด่านชายแดน การแก้ปัญหาการกำหนดราคา จากล้งรับซื้อ

ด้านตัวแทนผู้ส่งออกและบริษัทเอกชน ได้ สอบถามความชัดเจนการเปิดรับออเดอร์จากต่าง ประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด ไม่มีความชัดเจนในการสั่งซื้อเข้ามา จึง ผกให้รัฐบาลได้ติดตามและให้ความชัดเจน ส่วน ภายในประเทศขอให้เกษตรกรค้าขายได้สะดวก และส่งเสริมให้จังหวัดที่ไม่มีสินค้าเกษตร ได้รับ ซื้อหรือแลกเปลี่ยนกันเป็นการกระจายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14286

Col.Inch: 24.23

Ad Value: 21,807

ภาพขาว: ประชุม

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 65,421

คลิป: ชาว-ดำ



ประชุม : นางสาวณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงแนวทางฟื้นฟูกิจการ
และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์
เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง ณ
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
รวมทั้งถ่ายทอดผ่าน Conference ไปยังสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัด



ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยอยู่ 86 แห่ง มูลค่ากว่า 4.3 หมื่นล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย ถึงแนวปฏิบัติหลังการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ตื่นตระหนก...และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้บริษัทการบินไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติ โดยมีผู้แทนจากกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำในด้านกฎหมาย

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท

การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยนัดได้สวนและพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ในการนี้หากคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนจะมีกระบวนการในการจัดทำแผนฯ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อกำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม ในส่วนของสหกรณ์ที่มาร่วมประชุมเป็นการทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบแนวทางในการชำระหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมบังคับคดี มาชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้สามารถที่จะซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ที่มาให้ความรู้ เพื่อจะได้ถือปฏิบัติ ให้ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดหรือชี้แจงกับสมาชิกได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความยินดีที่จะรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางให้สหกรณ์เจ้าหนี้สามารถดำเนินกิจการ โดยจุดประสงค์ของกฎหมายฟื้นฟูกิจการนั้น เพื่อรักษามูลค่าขององค์กรธุรกิจนั้นทั้งหมดไว้ เป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะถูกแยกจำหน่ายเป็นส่วนๆ อีกทั้งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างยุติธรรมเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเจ้าหนี้หุ้น เจ้าหนี้แรงงาน เจ้าหนี้การค้า และเพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อไปและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสถานะการล้มละลาย ดังนั้นในขณะนี้จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจดังกล่าวต่อเจ้าหนี้และ

ลูกหนี้ อย่างถูกต้องเพื่อบังเกิดผลดีกับสมาชิกและสร้างความมั่นคงต่อระบบสหกรณ์ต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีช่วยมนัญญา ยังย้ำด้วยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและไม่ต้องการให้กระทบสมาชิก ยืนยันว่า เงินกว่า 40,000 ล้านบาท จะไม่หายไปและมีแผนรองรับผลกระทบเมื่อไปสู่แผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลาย สำหรับในส่วนของการส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า ได้เตรียมแผนรองรับไว้เป็นรายสหกรณ์ แต่ต้องดูว่าภายหลังการบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว จะมีแนวทางชำระหนี้อย่างไร ถ้าสามารถชำระหนี้ได้ ก็จะมีการกำหนดระยะเวลาที่กำหนดชำระหนี้คืนในรอบบัญชีหน้า แต่ถ้าชำระหนี้ไม่ได้ ก็ต้องตั้งเกณฑ์สำรองหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งรู้หลักเกณฑ์อยู่แล้ว โดยกรมฯ จะมีแผนรองรับเป็นรายสหกรณ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์...ความคืบหน้าครั้งนี้ อย่างน้อยก็พอสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ได้ระดับหนึ่ง ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ไม่ได้ทอดทิ้งและเตรียมแผนรองรับอยู่ ส่วนแผนฟื้นฟูกิจการจะเป็นแนวทางไหน และจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรนั้น ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไป ขุนเกษตรฯ จะนำมารายงานอีกครั้ง

ขุนเกษตรฯ

'ธรรมนัส'ขอ1เก้าอี้-71ส.ส.ในมือค้ำ'รบ.'

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ตลาดสดบ้านจิว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงพื้นที่ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 1 จากพรรค พปชร.หาเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวปราศรัยว่า “ผมเคยสังกัด พรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ก่อตั้ง นอกจากนี้ก็อยู่ พรรคพลังประชาชน พอโดนยุบ ก็ย้ายมาอยู่ พรรคเพื่อไทย สำหรับการเลือกตั้งครั้งหลังสุด การเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ผมคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 54 อยากบอกพี่น้องประชาชนว่า การรัฐประหาร ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ผมถูกคุมขังทุกครั้ง ฉะนั้น การเป็นนักต่อสู้ของผม ในการออกมาเรียกร้อง ประชาธิปไตยนั้น ก็ไม่น้อยหน้าใคร

ในอดีตเมืองเหนือของเรา เคยมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ เป็นคน จ.เชียงใหม่ นั่นคือ ท่านทักษิณ ชินวัตร ผมร่วมอุดมการณ์กับท่านทักษิณมานาน ทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิม แต่ก็รอแล้วรอเล่า รอท่านทักษิณกลับมา จนถึงวันนึงตัดสินใจว่าเราต้อง มาอยู่บ้านหลังใหม่ ก้าวข้ามความขัดแย้ง จึงตัดสินใจมาอยู่พรรคพลังประชารัฐ หลังมาอยู่ ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.พะเยา เขต 1 ประชาชน ชาวพะเยาค่าผมมากกว่าเป็นพวกเผด็จการ ผมจึง อดทนและตั้งความคิดว่า เวลาจะเป็นสิ่งพิสูจน์ ว่าผมไม่ใช่เผด็จการ แม้จะผ่านโรงเรียนนายร้อย เตรียมทหารมาก่อน หรือเป็นอดีตทหารมาก่อน”

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พื้นที่ จ.พะเยาในอดีต เคยได้รับงบประมาณมาพัฒนาจังหวัด ปีหนึ่งไม่ เกิน 200 ล้านบาท แต่ปัจจุบันได้รับงบประมาณ ถึง 1,600 ล้านบาท ทำให้ชาวพะเยามองว่า ตนเองนั้นมาถูกทางแล้ว ความเจริญเข้ามาถึง พะเยา ขออย่าไม่ทะเลาะกับใคร สนใจอย่าง เดียวว่าทำยังไงจะรวมพลังทำงานชาวเมือง เหนือให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับชวงนายทักษิณอยู่ พอแล้วกับการเป็นฝ่ายค้าน ออกมาบอกประชาชน ว่าเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่ค้าน ดำเนิน และดำเนิน ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ ไม่ได้เลย ตนอยู่ แวดวงการเมืองมากกว่า 30 ปี เห็นอะไรมาเยอะ “ผมเอง และนายอิทธิรัตน์ จันทรสุนทร

หรือหน้อย ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตลง ได้ไปสู่วางสวรรคต หลังการเสียชีวิตผมก็เข้าไปกราบพ่อพินิจ หรือนายพินิจ จันทรสุนทร พ่อของนายอิทธิรัตน์ ผมบอก ว่าเสียใจด้วย และในพื้นที่ก็ต้องมีการเลือกตั้ง ผมชวนพ่อพินิจมาร่วมอุดมการณ์กับผมสร้าง บ้าน ทำเมืองใหม่ ดังนั้น จึงอยากเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องเมืองเหนือ เลิกทะเลาะกันเถอะ มาสร้างอาณาจักรล้านนาให้เกิดความยิ่งใหญ่ ให้น่าอยู่ เหมือนกับในอดีต ลำปางและพะเยาเป็น เมืองที่เมืองน้องกัน อดีตพะเยาเกิดโรคห่าขึ้น จนเกิดเมืองร้าง อพยพมาอยู่ลำปาง จนทำให้ คนลำปางและคนพะเยาผสมกัน กลายเป็นลูก เป็นหลาน และกลับไปอยู่พะเยา ผมแม้จะย้าย ไปพะเยา แต่ก็ยังเป็นเลือดผสมลำปาง

การจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมเอง คือกำลังหลัก เมื่อตั้งแล้วก็ต้องให้เป็นประโยชน์ ต่อคนเมืองเหนือ ผมได้กราบเรียนพ่อพินิจ จันทรสุนทร ให้มาร่วมอุดมการณ์กับตนเอง แต่คำ ตอบที่ได้รับคือ พ่อพินิจไม่พร้อม และยังเสียใจ สูญเสียลูกชาย ดังนั้น พ่อพินิจจึงฝากลำปาง เขต 4 ไว้ด้วย ฉะนั้น การที่ผมเข้ามาไม่ได้มา แย่งพื้นที่ของพ่อพินิจ แต่จะขอดูแลไปสักกระยะ หนึ่ง และเชื่อว่าต่อไปพ่อพินิจจะกลับมายิ่งใหญ่ อีกครั้ง” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน มีสอง ค่ายเห็นกันชัดๆ เป็นเหมือนการแทงโฮโล เปิด ออกให้เห็นแล้วว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ จะต้องเข้าไปเป็นตัวแทนของรัฐบาล วันนี้ ตนมี ส.ส.ที่กำกับดูแลอยู่ 70 คน ถ้าผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 ชนะการเลือกตั้ง จะเป็นคนที่ 71 เท่ากับเป็นการเพิ่มพลังให้ลูกชาวนึง หรือ ชาวเมืองเหนือ ดังนั้นวันเลือกตั้งนี้ พี่น้องอย่า คิดอะไรเยอะ หากเลือกคนหนึ่งไป ก็ไปเป็นฝ่าย ค้าน แต่หากเลือกคนของพรรคพลังประชารัฐ ก็ จะเป็นรัฐบาล

ลำปางมี ส.ส.ฝ่ายค้านอยู่ 3 คน 3 เขต แล้ว อยากจะบอกวาพ่อแล้ว ขอให้มี ส.ส.ลำปาง ฝ่ายรัฐบาลสัก 1 คน จะได้ผสมผสาน และ ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง และลำปาง จะดีที่สุดในั้น ขอให้ทุกคนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 จากพรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 1

มาตรการเข้ม ให้อำเภอช่วย

พิษแห่งวิกฤตการ สยามพารากอน ปิดโรงหนังวัน ผู้ช่วยโฆษก สบค.เตือน ถึง ไร้อุบัติเหตุในประเทศ 13 วัน แต่อย่าประมาท ส่วนผ่อน- คลายเฟส 4 ★ มีต่อหน้า 11

มาตรการเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 1

เปิดผับบาร์ความเสี่ยงสูง ต้องรอ สบค.สรุป โฆษก
สำนักนายกฯ เผยบิ๊กผู้สั่งจัดระเบียบชายหาดให้
ประชาชน เลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการแต่ต้อง
ไม่แออัดและปลอดภัยจากเชื้อโควิด ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทั่วประเทศสีกดัก วัดพระแก้วเปิดให้ชมวันแรก
ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดก่อนเข้าชม สั่งปิดโรงหนัง
พารากอน ซีเนเพล็กซ์ 3 วัน เหตุแฟนคลับ “หยีน-
วอร์” แห่งรีดหน้าโรงหนังไม่รักษามาตรการระยะห่าง

ธ.ก.ส.เผยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 7.1 ล้านราย ส่วนอีก 2.14 แสนราย ให้รับแจ้งบัญชีธนาคารด่วน
คู่มือ โพลซึ้นคนตะเฒ่าบนานเหตุเพราะโควิด ขอภาครัฐ
ช่วยเรื่องการจ้างงาน

หลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนกิจการกิจกรรม เป็นเฟสที่ 3 ตามมาตรการสกัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึงตี 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. โดยมีแนวโน้มผ่อนคลายเป็นไปเรื่อยๆ จากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่แต่ละวันลดลงเรื่อยๆ และมีตัวเลขตัวเดียว จนมีแนวคิดถึงการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในเฟส 4 หากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ยังออกเตือนเป็นระยะการคอยสกัด ให้กิจกรรมแต่ละชนิดที่ได้รับการผ่อนปรนเข้มขึ้นเรื่องการใช้อนุมาตรการสูงสุดในการสกัดเชื้อโรค โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม และโหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เช็กอินเช็กเอาท์ตามห้างร้านสถานที่เพื่อประโยชน์การสืบสวนติดตามโรค แต่ยังไม่ปรากฏภาพการจัดกิจกรรมต่างๆโดยไม่สนใจมาตรการวันระยะ ไม่ว่า

จะเป็นที่ขายหาดบางแสน หรือการเปิดตัวศิลปิน ในห้างสรรพสินค้าตามที่เสนอข่าวไปนั้น

● **หมอบุ่มชี้ผ่อนเฟส 4 รอ สบค.สรุป**
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) กล่าวว่ามีมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ที่จะเปิดกิจการที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก กองถ่าย ผับบาร์ มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นสถานที่ปิด ถือว่ามีความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อได้มาก ในช่วงนี้เราต้องรอมมาตรการหลักและมาตรการรองในการพิจารณาเปิดสถานที่เหล่านี้จากการสรุปจาก สบค.อีกครั้ง

● **ขอไม่ประมาทการดอยาค**
ผู้ช่วยโฆษก สบค.กล่าวว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อของประชาชนภายในประเทศติดต่อกันมา 13 วันแล้ว จากหลักการทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค ระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 อยู่ที่

แจกหน้ากาก ▶
พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรณระ ผบ.ทท. นำคณะตำรวจท่องเที่ยวตรวจพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี พุดคุยกับแม่ค้าบริเวณชายหาดพร้อมแจกหน้ากากอนามัยและสติ๊กเกอร์เตือนตัว เตือนใจ ป้องกันโควิด-19 ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว.





เปิดแล้ว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและสักการะพระพุทธรูปทองคำหรือพระแก้วมรกต ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) โดยสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมเป็นวันแรก หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรนระยะที่3 ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเข้มงวด.

14 วัน แต่ระยะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีโอกาสแพร่ระบาดของเชื้อคือ 28 วัน ดังนั้นการไม่มีผู้ป่วยติดต่อกภายในประเทศ 18 วัน ก็ยังต้องเฝ้าระวัง และให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยไปในสถานที่ที่มีคนน้อย มีการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และขอฝากให้ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกและไม่เปิดหน้า

● นายกษัตริย์จัดระเบียบชายหาด

ขณะที่นางนฤมลภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการจัดระเบียบชายหาดใหม่ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกิดความแออัด และปลอดภัยจากการแพร่หรือไปรับเชื้อโควิด-19 โดยจัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจน มีโซนสำหรับประชาชนพักผ่อนรับประทานอาหาร ให้มีร้านหรือขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ที่ประชาชนไปเดิน หรือนำเก้าอี้เล็กมาตั้งรับประทานอาหารกันเองในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ

● ผ่าคนค้าขายเรียนรู้ New Normal

นางนฤมลกล่าวต่อว่า ทั้งหมดนี้ต้องเน้นถึงความปลอดภัยไม่ให้รบกวนกัน รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ชายหาด ตั้งแต่บริเวณภายนอก ควบคุมการจราจร หากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวคับแคบหรือหนาแน่นไป ให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่นๆใกล้เคียงได้ โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้นายกษัตริย์ขอให้กระทรวงมหาดไทยการท่องเที่ยวและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะ โดยรอบบริเวณดังกล่าวด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมใดๆแต่ฝากให้พ่อค้าแม่ค้าคนขายของเรียนรู้ ปรับตัว นำเสนอรูปแบบบริการตาม "ชีวิตวิถีใหม่" หรือ New Normal

● ผบช.ทท.ตรวจชายหาดบางแสน

ที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยวต่อเนื่องในช่วงวันหยุด พ.ต.ท.เชษฐา โกมลารรณะ ผบช.ทท.

นำคณะตำรวจท่องเที่ยวลงตรวจพื้นที่แจกสติ๊กเกอร์เตือนตัวเตือนใจ ป้องกันโควิด-19 พร้อมเดินประชาสัมพันธ์และแจกหน้ากากอนามัยให้พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว พ.ต.ท.เชษฐากล่าวว่า วันนี้น้ำมันย่ำให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ป้องกันรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และสวมผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันโรคจะได้ห่างไกลจากโควิด-19 และเที่ยวให้สนุก ด้านนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขเผยว่า การจราจรถนนสายหลักรอบนอกยังคงล่องตัว เน้นย้ำนักท่องเที่ยวต้องเข้มงวดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย จะไม่สามารถลงพื้นที่ชายหาดได้

● ล่องแพหนองหวายคลายร้อน

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ ในช่วงวันหยุดหลังคลายล็อกเฟส 3 ที่ จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวอันซีนทางธรรมชาติหนองหวาย ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนล่องแพชมธรรมชาติ ชิมเมนูอีสานและเล่นน้ำ

คล้ายร้อนผ่อนคลายเป็นพิเศษ-19 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ กลับมามีรายได้อีกครั้ง หลังจากต้องปิดบริการมานานหลายเดือน กลุ่มผู้ล่องแพยังคงมาตรการเข้ม ทั้งคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จำกัดจำนวนคนลงแพไม่เกิน 10 คน จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จัดเสื้อชูชีพให้ทุกคนและมีเรือลาดตระเวนดูแลทั้งวัน นายเหรียญ ชิตภักดิ์ อายุ 60 ปี ประธานกลุ่มล่องแพหนองหวาย กล่าวว่า หนองหวายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมชาวบ้านใช้ทำการเกษตร มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เชื่อมกับสายน้ำเก่าก่อนไหลลงน้ำโขง ภายหลังได้รับการพัฒนาขุดลอกให้มีน้ำเก็บกัก ก่อนที่ชาวบ้านจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีรายได้ตลอดปี

● เขียวชมปราสาทหินพิมายคลิก

เช่นเดียวกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมปราสาทหินพิมายกันอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่ที่มีมาตรการตรวจคัดกรองเข้ม ให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และเว้นระยะห่าง นายสมเดช ลิ้ม โนนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กล่าวว่า หลังจากมีประกาศปิดล็อกเฟส 3 ให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเปิดได้ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. เช่นเดียวกับที่วัดพระธาตุข่อยแห่พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ วัดคูบัวเมืองของจ.แพร่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบขอพรพระธาตุข่อยแห่เพื่อความปิติสิริมงคลของตัวเองและครอบครัว ทางวัดมีมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

● แท้เซลที่ "ยมทูต-เปรต" ใส่แมสก์

ที่วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ขอพรพระหลวงปู่ใหญ่ วัดม่วง โดยให้มีมือสัมผัสปลายนิ้วองค์หลวงปู่พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามความเชื่อ นอกจากนี้ยังเดินชมรูปปั้นแดนนรกสวรรค์ได้พบกับรูปปั้นยมทูตและเปรตสวมใส่หน้ากากอนามัย เข้ากับยุคนิว นอร์มอล หลายคนถึงกับอึ้งอัมพากันไปยืนถ่ายเซลฟีโพสต์ลงโซเชียลกันสนุกสนาน นายตรีเนตร เมฆรักษาภิเษก อายุ 76 ปี ไวยาวัจกรวัด เผยว่า วัดม่วงเปิดให้ประชาชนไหว้พระขอพรและชมแดนนรกสวรรค์เพื่อสอนลูกหลาน ที่แดนนรกจะพบรูปปั้นยมทูตและเปรตจำนวนมากสวมใส่แมสก์ เป็น

การสอนว่าในช่วงนี้ต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนก่อนออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

● "บิลท์" ช่วยปางช้าง

ส่วนที่ลานจอดรถอาคารค้าผักที่ 18 ตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี นายณภัทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางวิภา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง และผู้ค้าในตลาดศรีเมือง ตลอดจนคาราวานรถ MG มอโตคิกและผลไม้จำนวน 7 คัน แลพร้อมข้าวสารอาหารแห้งให้นายบิลท์ บรรดิษฐ์ ผจก.ฝ่ายกิจการพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะนำไปช่วยเหลือปางช้าง และประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ โดยนายบิลท์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มาผู้ค้าและผลไม้ไปบริจาคปางช้าง วันรุ่งขึ้นทราบว่าผู้บริหารตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอยากจะทำบุญด้วย นอกจากจะรับบริจาค ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจะซื้อร่วมสมทบด้วย โดยจะไปมอบที่ศูนย์กลางทิวชัยก่อนปางช้างใหม่มีสัตว์อื่นด้วยจะมอบปางก่อนอีก 2,000 ก้อนให้ด้วย ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาทางบัญชีนั้น หากได้เยอะอาจให้เงินสดแก่ปางช้างต่างๆด้วย

● เปิดชมวัดพระแก้ววันแรกคลิก

ที่กรุงเทพฯ วันเดียวกัน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นวันแรก หลังจากที่มีรัฐบาลประกาศการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 ปรากฏว่าตลอดวันมีประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเข้าชมและสักการะพระพุทธรูปมหาเศียรสิบแปดพระเศียร ตั้งแต่เวลา 07.30 น.อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมตลอดทั้งวัน 2,700 คน

● มาตรการเข้มงวดก่อนเข้าชม

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและเดินเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงทะเบียนแบบฟอร์มของสำนักพระราชวัง จากนั้นเดินเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูเกษียณ หน้าศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ก่อนเข้าชมจะต้องผ่านการล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนเข้าชมภายในวัดและหมู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้านนางอัลเบนาสตรโฆวา ชาวบัลแกเรีย หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ขอสถานที่แห่งนี้มากสวยงาม แม้จะเพิ่งติดตามสามีมาอยู่เมืองไทยได้เพียง 10 เดือน แต่มาเที่ยวชมความสวยงามของวัดพระแก้วหลายครั้งไม่มีเบื่อ

● เมเจอร์เสียใจเปิดตัวหีน-วอร์

ส่วนกรณีการจัดไลฟ์สดเปิดตัว "หีน-วอร์" 2 นักแสดงวัยรุ่น นายอานันท์ ว่อง หรือหีน อายุ 22 ปี นายวันรัตน์ รัชมิตรณ์ หรือวอร์ อายุ 26 ปี ที่โรงพยาบาลพาราگون ซินเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อค่ำวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีแฟนคลับมารอกันจำนวนมาก และทางผู้จัดไม่ได้กำหนดระยะห่างตามกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวันเดียวกันนี้ทางเมเจอร์ได้ออกชี้แจงว่า "ทางโรงพยาบาลพาราگونไม่เหมาะสมหลังเสร็จการถ่ายทำ และจะระงับไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทางโรงพยาบาลยังคงให้ความสำคัญและเน้นย้ำ Social Distancing กับลูกค้าทุกคนด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า"

● พาราگونให้เมเจอร์ผู้เช่าชี้แจง

ขณะที่บริษัทสยามพิวรรณหัตถ์บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ชี้แจงว่า ค่ำวันที่ 5 มิ.ย. มีการใช้พื้นที่ของผู้เช่าบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพาราگون ซินเพล็กซ์ อย่างไม่เหมาะสม ขาดการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ศูนย์การค้ากำหนด สยามพาราگونขอเรียนชี้แจงดังนี้ หลังจากทราบข่าวได้ประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางเมเจอร์ ซินเพล็กซ์ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ดังกล่าวในฐานะผู้เช่า ต่อมาทางเมเจอร์ก็ปฏิบัติตามประกาศแสดงความเสียใจและขอภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

● ปิดโรงพยาบาล 3 วัน 7-9 มิ.ย.

ศูนย์การค้าพาราگونได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลปิดบริการเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 มิ.ย. เพื่อให้โรงพยาบาลได้ทำความสะอาดและจัดเตรียมมาตรการในการดูแล ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยให้อยู่ในระดับที่สยามพาราگونได้ประกาศไว้เป็นมาตรการความปลอดภัยและดูแลสุขภาพอนามัยขั้นสูงสุดให้แก่ลูกค้า สยามพาราگون

มีความตั้งใจปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเต็มที่ โดยยึดมั่นการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มาตรการต่างๆที่ได้ประกาศและปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาตลอดกว่า 3 สัปดาห์ ศูนย์การค้าพารากอนและพนักงานทุกคนยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ สยามพารากอนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความร่วมมือที่ดีกับทางศูนย์มาโดยตลอด มีรายงานว่า ศูนย์การค้าฯได้นำเสกกันทางเดินมาปิดทางขึ้นบันไดเลื่อนชั้น 5 ทั้งชั้น ส่วนลิฟต์ได้ยกเลิกการกดขึ้นชั้น 5 ที่เป็นโซนโรงภาพยนตร์ทั้งหมด

● ตร.นัดผู้เกี่ยวข้องให้ปากคำ 8 มิ.ย.

ขณะที่ พ.ต.ต.สรศักดิ์ จำปารอด สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน เปิดเผยมรณกรรมเดียวกันว่า เบื้องต้น ศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้ที่เกี่ยวข้องนัดหมายกันมาพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ในวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ที่ สน.ปทุมวัน เพื่อมาให้ปากคำกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วจะพิจารณาดำเนินคดีต่อไป

● จัดต่อ “พาณิชย์ลดราคาตลอด 4”

ขณะที่การช่วยเหลือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด-19 วันเดียวกัน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตลอด 4 (ระดับอำเภอ) ที่เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายจรินทร์กล่าวว่าก่อนหน้านี้จัดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง เชิญชวนห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายห้างและห้างสรรพสินค้าระดับท้องถิ่นอีก 258 ห้างทั่วประเทศมาร่วมกันลดราคาและจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลด

มากที่สุดถึง 68 เปอร์เซ็นต์ การจัดลดที่ 4 เป็นโครงการลึกลงไปในระดับอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยที่ อ.หางดง ถือเป็นอำเภอแรกที่เดินทางมาติดตามโครงการนี้ด้วยตัวเอง

● ขวนกินเมนูไข่หวานล้นตลาด

จากนั้น นายจรินทร์ยังนำคณะโชว์ฝีมือการเจียวไข่ในกระทะยักษ์ ทำเมนูไข่หวานเจียวแจกจ่ายชาวบ้านที่มาร่วมงาน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาช่วยกันบริโภคไข่ไก่หลังจากพ้นภาวะวิกฤติขาดแคลนจากที่ประชาชนแห่ซื้อไปกักตุนช่วงโควิด-19ระบอบหนักหน่วงนักผู้บริโภคจะปกติไข่ไก่เริ่มมีจำนวนมากและอาจล้นตลาดได้ในไม่ช้านี้

● 15 มิ.ย. โอนเงินเกษตรกรเดือนที่ 2

สำหรับผลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ วันที่ 6 พ.ค. มีรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกรได้แล้วทั้งสิ้น 7.1 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,557.91 ล้านบาท ในจำนวนนี้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น 69,894 ราย วงเงิน 349.46 ล้านบาท ส่วนเงิน 5,000 บาท ของเดือน มิ.ย. ถือเป็นเดือนที่สอง จะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯได้ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเยียวยาให้ ธ.ก.ส. รวมทั้งสิ้น 7,684,182 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 6,855,421 ราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 อีก 828,761 ราย ในยอดรวมรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดนี้ยังมีข้าราชการรวมอยู่ด้วย 91,426 ราย

● ยังโอนไม่ได้อีก 347,094 ราย

ส่วนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้ล่าสุด มีทั้งสิ้น 347,094 ราย แบ่งเป็นต้องรอตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ 182,905 ราย และไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน

214,189 ราย รัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบแล้วไม่พบบัญชีหรือหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องให้แจ้ง ธ.ก.ส.ผ่านช่องทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com

● คูสติโพลชี้คนเตะฝุ่นเพราะโควิด

“สวนคูสติโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศกรณีระดมความคิดแก้วิกฤติว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน โดยสำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 63 โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤติว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 ร้อยละ 88.18 อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 74.08 อันดับ 3 ปิดกิจการ ร้อยละ 46.22 อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม ร้อยละ 45.35 อันดับ 5 เลือกงาน ร้อยละ 21.12

● ขอให้ภาครัฐช่วยเรื่องการจ้างงาน

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการว่างงานทำให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง อันดับ 1 หนี้สิน ร้อยละ 88.91 อันดับ 2 ความเครียด สุขภาพจิต ร้อยละ 85.73 อันดับ 3 ปัญหาความยากจน ร้อยละ 73.48 อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 73.29 อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ร้อยละ 67.60 อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 60.08 อันดับ 7 การกดโกง หลอกหลวง ต้มตุ๋น ร้อยละ 52.75 อันดับ 8 พูจจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 42.82 เมื่อถามว่า กรณีวิกฤติว่างงานประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ ร้อยละ 71 อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี ร้อยละ 63.82 อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ร้อยละ 58.58 อันดับ 4 ฝึกอบรม ร้อยละ 54.22 อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 44.91



เมืองไทย 360°

"ลุงตุ๋" ส่อเจอบิ๊กหนัก ฝ่ายค้านรุกถล่ม กองหนุนถอย!?



เมืองไทย 360°

"ลุงตุ๋" ส่อเจอบิ๊กหนัก ฝ่ายค้านรุกถล่ม-กองหนุนถอย!?

เชื่อว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ที่จะต้องมีขึ้นภายใน 45 วัน และเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวทุกทางแล้วเชื่อว่า "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เวลานี้เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรค ก็มีการคาดหมายกันเอาไว้แล้ว เนื่องจากมีรายชื่อพลมออกมาให้เห็นอย่างน้อย 2-3 คน แต่ที่น่าจับตามองก็คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รวมไปถึง นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐเวลานี้ เป็นเรื่องที่น่าจับตาดังนั้น นั่นคือมีความรู้สึกของสังคมภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนที่เคยเลือกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อต้องการให้ "ลุงตุ๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

หากพิจารณาจากองค์ประกอบภายในพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่าหลายคนต้องรับรู้กันมานานตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งแล้วว่า มาจากหลากหลายกลุ่มก๊วนการเมือง ทั้งรุ่นเก่า รุ่นเก่า รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ก็มีไม่น้อยหากพิจารณากันด้วยความเป็นธรรม ขณะเดียวกันในนั้นก็มีพวกที่ถูกสังคม "ยี้" จำนวนมาก หลายคนก็เป็นรัฐมนตรีกันในหลายกระทรวง

แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคการเมืองแต่ละพรรคถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความกระฉับกระเฉง เพื่อการพัฒนาทางการเมืองเพื่อหวังผลให้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคและประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหลายคนในพรรคพลังประชารัฐ ก็พยายามจะอ้าง



สันติ พริ่อมพัฒน์



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เหตุผลในแนวทางดังกล่าว ที่ให้มองว่าการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

แต่หากพิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกของสังคม กลับมอง ไปอีกแบบ นั่นคือเป็นภาพของการเคลื่อนไหวเพื่อการแย่งชิงตำแหน่ง รัฐมนตรี โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมมีเอี่ยวกับงบประมาณ ที่มาจกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 4 แสนล้านบาท ที่เพิ่งผ่านสภาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

หากย้อนกลับไปพิจารณาการเคลื่อนไหวดังกล่าว จากการที่กรรมการ บริหารพรรคลาออกพร้อมกันจำนวน 18 คน ก็ย่อมส่งผลให้คณะกรรมการ บริหารพรรคที่เหลืออีกจำนวน 16 คน ต้องพันไปด้วย และทำหน้าที่ รักษาการ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา

ที่สำคัญสังคมยังมองออกอีกว่า นั่นเป็นแท็กติกที่ต้องการให้หัวหน้า พรรค คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน พันไปนั่นเอง

ขณะเดียวกันชาวบ้านคงมองออกได้ไม่ยากว่า ความพยายามเคลื่อนไหว ในครั้งนี้คงไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค รวมไปถึงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงขั้นตอนแรก ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง ที่ใครๆ ก็มองเห็นก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญบางตำแหน่ง ที่พวกเขา มั่นใจว่า จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี สิ่งที่สังคมกำลังจับตามองกันก็คือ บรรดาแกนนำที่มี การเคลื่อนไหวหลายคน เช่น **นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม** จะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ใน โควตาของพรรคประชาธิปัตย์ได้หรือไม่ **นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม** จะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานได้หรือไม่ รวมไปถึง **พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** จะเป็นหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐคนใหม่ หรือไม่

แน่นอนว่า หากพิจารณาจากรายชื่อดังกล่าวย่อมเป็นที่ทราบกันดี ว่า ส่วนใหญ่ที่สะท้อนกลับมา **ล้วนมีแต่เสียง "ยี้" เป็นส่วนใหญ่** แม้ว่าจะ ได้รับเสียงสนับสนุนจากภายในพรรคก็ตาม แต่สำหรับในทางการเมือง

แล้ว โดยเฉพาะการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่รัฐบาลกำลังรับศึกรอบด้าน แม้ว่าพลังของพรรคฝ้ายค้านจะอ่อนแอลงไป แต่ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่าการเมือง "นอกสภา" นั้นน่ากลัวกว่า

เพราะเวลานี้ฝ้ายตรงข้ามของรัฐบาล และ "ลุงตู" เริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด ขณะที่ฝ้ายสนับสนุนเริ่มวางเฉย หรือหันหลังให้ เมื่อได้เห็นความเคลื่อนไหวแบบ "ยี่" ในพรรคแกนนำรัฐบาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ความรู้สึกของสังคมก็ย่อมสำคัญ ซึ่งอาจจะมีไม่ต่างจากเสียงสนับสนุนในสภาก็ได้ เพราะตราบไต่ที่ฝ้ายสนับสนุนหันหลังให้ หลังจากเริ่มมีความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชาชนที่เกิดขึ้น อาจมาจากการที่ "ลุงตู" ขยับตาให้ก็ได้ เพราะเมื่อพิจารณาจากแบ็กกราวด์ของ "พีใหญ่" ก็อาจทำให้มองเห็นภาพแบบนั้นได้เหมือนกัน !!

คำขอบคุณจากใจ 'ชาวบางกอกน้อย' ถึง 'CFP Food Truck' ส่งมอบอาหารปลอดภัย จากใจสู่ชุมชน



สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ทำให้เราเห็นถึงน้ำใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และคนทั่วไป ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตินี้ รวมถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เคียงข้างคนไทยเสมอ ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฝ่าวิกฤติ

ล่าสุดกับโครงการ "อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และซีพีเอฟ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยนำทีมจิตอาสาซีพีเอฟ และรถ CFP Food Truck ส่งมอบอาหารสำเร็จรูปคุณ

ภาพจากโรงงานไปอุ่นร้อนเป็นมือกลางวันให้พี่น้องประชาชนแล้ว 10 ชุมชน ในเขตบางกอกน้อย ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ชุมชนวัดยางสุทธาราม วัดสุวรรณาราม วัดอัมพวา วัดรอกสุทธาราม ชุมชนหลังตลาดนครหลวง วัดบางบำหรุ วัดดุสิตาราม ชุมชนซอยประชาร่วมใจ และวัดไชยทิศ

บรรยากาศการมอบอาหารเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุมาเข้าแถวเพื่อรอรับอาหารก่อนเวลา โดยมีจิตอาสาของซีพีเอฟ คอยจัดระเบียบทั้งตรวจเช็คหน้ากาอนามัย ให้บริการแอลกอฮอล์เจล รวมถึงเว้นระยะห่างเพื่อลดการสัมผัส

ด.ช.วราเมธ รอดโพธิ์ อายุ 11 ปี อาชีพนักเรียน กล่าวว่า ช่วงนี้โรงเรียนปิดต้องเรียนผ่านทีวีเท่านั้น แล้วรายได้ของพ่อ

ก็ลดลงดีใจมากที่มีโครงการมาแจกอาหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปอีกมือ

น.ส.อุดมลักษณ์ พินิจสุทธาโภชน อายุ 43 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาแจกอาหารให้กับคนในชุมชน ตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อย่างมาก ขอขอบคุณที่มาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ทำให้พวกเรามีกำลังใจและช่วยคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้

น.ส.วรรณาท ทองสังจา อายุ 78 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป กล่าวว่า ดีใจค่ะ ซีพีเอฟแจกข้าวให้คนในชุมชน หลายคนรายได้ลดลง บางคนถึงขั้นตกงาน ป้าเอง ปกติรับจ้างทำริบบิ้นตอนนี้ไม่มีงานเลยต้องใช้จ่ายประหยัดมากๆ

นายกอบศักดิ์ สงวนชื่อ อายุ 50 ปี

ธุรกิจส่วนกิจส่วนตัว กล่าวว่า ตอนนี้รายได้ลดลงมาก วันนี้ดีใจมากที่ซีพีนำอาหารมามอบให้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้เรื่อยๆ ครับ

โครงการ “อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัย อย่างเพียงพอ **เดินเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19** ภายใต้หลักคิด **Good Corporate Citizen** ตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง



☑ เปิดตัวศูนย์ AIC.....ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมเฉพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ กรมการตรวจเกษตรและสหกรณ์



จุรินทร์ขึ้นเหนือช่วยชาวสวน แก้ปัญหาราคา-ส่งออกผลไม้

ลำพูน ● “จุรินทร์” นำ “เกษตร-พาณิชย์” ขึ้นเหนือ ตรวจเยี่ยม “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” และประกันรายได้เกษตรกร พร้อมประชุมแก้ปัญหาการค้าผลไม้-ผลไม้ส่งออก เจาะละเอียดแก้ทุกจุดให้ชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย มะม่วง) ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน โดยมีเกษตรกร สมาคมด้านการเกษตรต่างๆ

อ่านต่อหน้า 12

จุรินทร์

ผู้ประกอบการ-ภาคเอกชน ผู้ส่งออก ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกร และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วม

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังปัญหาและให้ทุกฝ่ายเสนอแนวทาง โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงการติดตาม แก้ไขปัญหาผลไม้

นายจุรินทร์กล่าวว่า สำหรับชาวสวนลำไยในส่วนของทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการร่วมกันในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ซึ่งฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ลำไยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว ได้มีมาตรการเชิงรุก

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรับไปดำเนินการก็คือ 1.เรื่องของการเร่งรัดการออกเอกสารรับรองคุณภาพของสวน หรือที่เรียกว่า GAP ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งขณะนี้สำหรับสวนลำไยนั้น สามารถออกไป GAP ได้ร้อยละ 15 ของสวนทั้งหมด แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็จะไปเร่งรัดดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออก เพราะถ้าไม่มี GAP ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราได้

2.เรื่องของการดำเนินการเพื่อช่วยให้การส่งออกคล่องตัวขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการที่จะต้องมีการรับรองลูซอนามัย หรือที่เรียกว่า Health Certificate ซึ่งเอกชนอยากได้การตรวจสอบในระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ตรวจดูว่ามีใบรับรองลูซอนามัยของเจ้าของสวน รายใด หรือผู้ส่งออกรายใดที่ได้ใช้ไปแล้ว

บ้าง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน ขอให้ทางกรมวิชาการเกษตรได้ช่วยทำแอปพลิเคชัน หรือระบบการตรวจสอบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวก ไม่ต้องรอโทรศัพท์ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่แบบระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็รับไปในส่วนของจังหวัดลำพูน และกรมวิชาการเกษตรก็รับไปในส่วนของการตรวจพาณิชย์ ซึ่งเข้ามาส่งเสริมการบริโภคลำไยทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศนั้น มีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้แล้วได้ทันทีที่ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม

มาตรการที่หนึ่ง ในเรื่องของที่จะช่วยการบริหารจัดการสำหรับการจำหน่ายในประเทศ สำหรับผู้รวบรวมลำไยก็โลกรัมละ 3 บาท วงเงินไว้ 199 ล้านบาท และสำหรับผู้รวบรวมและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยตัวเองจะช่วยเหลือโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้วงเงิน 51 ล้านบาท และในเรื่องของดอกเบี้ยเงิน กู้สำหรับผู้รวบรวมผลไม้หรือลำไย ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสามารถใช้วงเงินกู้ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 3 เช่น ถ้ากู้ 4% ก็รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% เพราะกระทรวงพาณิชย์ช่วยร้อยละ 3 ภายใต้วงเงิน 45 ล้านบาท เพื่อเตรียมช่วยชาวสวนลำไยและผลไม้ทุกชนิดด้วย นี่คือมาตรการที่จะช่วยชาวสวนผลไม้ทุกชนิดต่อไปด้วย และขณะเดียวกันได้มีการเตรียมงานสำหรับการจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในช่วงสองเดือนนี้เป็นกรณีพิเศษ ในวงเงินอีก 50 ล้านบาท ในการจัด Thai Fruit Golden Months คือเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะช่วยระบายลำไยด้วย

สำหรับตลาดในประเทศได้อีกเยอะทีเดียว ส่วนตลาดส่งออกก็จะช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาหลายประการ เช่น ในเรื่องของการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยผ่านประเทศลาว หรือผ่านประเทศเวียดนามไปยังจีนตอนใต้ ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาให้คล่องตัวขึ้น ทั้งด้านฝั่งเสี่ยง โหยวอีกวน ตงซิง และทางใต้แถวมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ ก็ข้ามแดนได้แล้วเช่นเดียวกัน

รองนายกฯ และ รว.พาณิชย์กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของการเปิดตลาดเพิ่มเติม

ในต่างประเทศ เช่น ตลาดยุโรป ตลาดแคนาดาตลาดรัสเซีย กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมมาตรการไว้แล้ว โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดำเนินการในการเปิดตลาดเพิ่มเติมต่อไปด้วย รวมทั้งในตลาดเดิมของเรา คือตลาดอินโดนีเซีย ที่ปีที่แล้วเราส่งออกไม่ได้ แม้จะมีมาตรการกำกับมาหลายขั้นตอน แต่ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะให้ตลาดอินโดนีเซียเปิดตลาดให้กับประเทศไทย รวมทั้งตลาดออนไลน์

“พุงนี้แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Tmall ของอาลีบาบา ที่มุ่งเน้นตลาดจีน และ bigbasket.com ของอินเดีย Amazon ของสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลี รวมทั้งตลาดอื่นๆ ที่มีแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ เราได้ดำเนินการให้ผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมได้ไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวันที่ 9 ที่จะถึงนี้ ผมก็จะทำหน้าที่ช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของประเทศไทย มาบริโภคผลไม้โดยผ่านการไลฟ์สดที่เชิญชวนคนจีนมาดูไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ก็จะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย โดยเฉพาะลำไยให้คนจีนมาบริโภคมากขึ้น” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์กล่าว.